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รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ครั้งที ่1    
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (อาคารใหม่) 
 
 

ผู้เข้าประชุม   

 
 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

 
ลำดับที่ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

- - - - - 
 

 
 
 
 
 

 
ลำดับที่ 

 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

๑ นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์ ประธานสภาฯ รัฐพงศ์  ไกรวงศ์  
๒ นายชำนาญ  ขนอม รองประธานสภาฯ ชำนาญ  ขนอม  
๓ นายธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ ธวัชชัย  ไชยเทพ  
๔ นายมีสุข  หวังวิวัฒนา สท.เขต 1 มีสุข  หวังวิวัฒนา  
๕ นายธีระพล  อังคณานนท์ สท.เขต 1 ธีระพล  อังคณานนท์  
๖ นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ สท.เขต 1 บดี  มหาศักดิ์พันธ์  
๗ นายสุรพงค์   ฉายากุล สท.เขต 1 สุรพงค์   ฉายากุล  
๘ นายสุทัศน์  ทองจันทร์ สท.เขต 2 สุทัศน์  ทองจันทร์  
๙ นายณัทธร  ก๋งอุบล สท.เขต 2 ณัทธร  ก๋งอุบล  

๑๐ 
11 

นายมาโนช  เสือทอง 
นายสุรภาพ  พิชัยฤกษ์ 

สท.เขต 2 
สท.เขต 1 

มาโนช  เสือทอง 
สุรภาพ  พิชัยฤกษ์ 

 

๑2 นายวัชระ  วิชัย สท.เขต 2 วัชระ  วิชัย  
๑3 นางสาวผุสดี  รอดทัพ สท.เขต 2 ผุสดี  รอดทัพ  

     



๒ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลำดับที่ 

 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

๑ นายไมตรี  พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี ไมตรี  พรหมพิชิต  
๒ นางสาวสุภี  สมทรง รองนายกเทศมนตรี สุภี  สมทรง  
๓ นายมนัส  ใจเหมาะ รองนายกเทศมนตรี มนัส  ใจเหมาะ  
๔ นายรักเกียรติ  ทองจันทร์ เลขานุการนายก รกัเกียรติ  ทองจันทร์  
๕ 
6 
7 
8 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ 
นายณัฐพล  ไทยสม 
นายทนงศักดิ์  ซับมัน 
นายอดิศร  อยู่สนอง 

หน.สำนักปลัดฯ 
ผช.ผญบ.ม.7 
ผอ.กองช่าง 
วิศวกรโยธา 

จักรกฤษณ์  อังคณานนท์ 
ณัฐพล  ไทยสม 
ทนงศักดิ์  ซับมัน 
อดิศร  อยู่สนอง 

 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 

นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิโชติ 
นางจันทิรา  พูนนวล 
นายไกรสร  ใจรังษี 
นายนภดล  แซ่ลิ้ม 
นางสาวจุฑาทิพย์  ใจรังษี 
นายวิทวัส  ศรีเทพ 
นายเกียรติศักดิ์  บริบูรณ์ 
นายสรายุทธ  ยอดเสน 
นางสาวอารีทิพย์  จิตอารีย์ 
นายชวัลกร  จรเสมอ 
นางอรุณวรรณ  ทองคำดี 
 

ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 
ผอ.กองคลัง 
ผญบ.ม.12 

ผช.ผญบ.ม.3 
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 

ผญบ.ม.5 
ผช.ผญบ.ม.4 
นักวิเคราะห์ฯ 

หน.ฝ่ายแผนงานฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 

จพง.ธุรการ 

พัชรินทร์  ฤทธิโชติ 
จันทิรา  พูนนวล 
ไกรสร  ใจรังษี 
นภดล  แซ่ลิ้ม 
จุฑาทิพย์  ใจรังษี 
วิทวัส  ศรีเทพ 
เกียรติศักดิ์  บริบูรณ์ 
สรายุทธ  ยอดเสน 
อารีทิพย์  จิตอารีย์ 
ชวัลกร  จรเสมอ 
อรุณวรรณ  ทองคำดี 
 

 

     



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ    เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภา  
   เลขานุการสภาฯ    เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
    ประจำปี พ.ศ. 2565 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ได้กำหนดสมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  3   ประจำปี  พ .ศ. ๒๕๖5 ในวันที่  ๑  – 30 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ 
2๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม ๒๕๖5  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2565  นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  

 

มติที่ประชุม รับรอง  12 ท่าน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

ประธานสภาฯ  5.1 พิจารณาการจัดทำ ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   

     ๕.๑.๑ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
     ขอเชิญผู้บริหาร ได้ชี้แจงเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณา ขอเชิญครับ 
 
 
 



๔ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม  
   นายกเทศมนตรี   ประชุมที่เคารพทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลอ่าว
    ขนอม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาล
    ตำบลอ่าวขนอมอีกครั้งหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 ให้ 
    เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข 
    งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้
    พิจารณาให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้ 
    เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
    ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน
    วันที่ 15 สิงหาคม  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 
    จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง 
    สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้   

1. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ณ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖5 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
      ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน 108,549,641.15 บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน 144,546,973.21 บาท 
      ๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 27,473,882.37 บาท 
  ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จำนวน 3 โครงการ รวม 18,031.62 บาท 
   ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑1 
โครงการ รวม 120,280.70  บาท 
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท 

    ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
        2.1 รายรับจริง จำนวน   73,971,586.73  บาท ประกอบด้วย 
              หมวดภาษีอาการ  จำนวน 1,919,364.77   บาท 
                       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 789,458.55  บาท 
              หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน  443,707.91  บาท 
              หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน  ๐.๐๐  

                                                             บาท 
              หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน  669,166.66   บาท 
              หมวดรายได้จากทุน จำนวน    855.00 บาท 
              หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน   30,555,313.85 บาท 
              หมวดเงินอุดหนุน  จำนวน    39,593,719.99 บาท 
       ๒.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน   577,128.00 บาท 
       2.๓ รายจ่ายจริง จำนวน 54,498,378.05  บาท ประกอบด้วย 
           งบกลาง   จำนวน   19,731,588.48   บาท 



๕ 
 

                    งบบุคลากร            จำนวน    20,323,932.60 บาท 
           งบดำเนินงาน  จำนวน      10,320,503.68     บาท 
           งบลงทุน   จำนวน      1,484,273.29  บาท 
           งบเงินอุดหนุน  จำนวน   2,638,080.00  บาท 
          งบรายจ่ายอื่น  จำนวน    0.00   บาท 
     2.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

                                                 จำนวน 380,835.00  บาท 
     2 .๕  มีการจ่ ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้ าที่  จำนวน  

                                                   965,300.00  บาท 
     2.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท 
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖6 
รายได้จัดเก็บเอง  
หมวด ภาษีอากร จำนวน 4,705,000.00 บาท 
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 979,600.00 บาท 
หมวด รายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 584,400.00  บาท 
หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 750,000.00 บาท 
หมวด รายได้จากทุน จำนวน 1,000.00  บาท 
รวมรายได้จัดเก็บ  จำนวน 7,020,000.00 บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 33,290,000.00 บาท 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จำนวน 33,290,000.00 บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  40,000.00 บาท 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จำนวน  40,000.00 บาท 
รวม 80,310,000.00 บาท 
ประมาณการรายจ่าย ปี ๒๕๖6 
จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง จำนวน 23,574,200.00 บาท 
งบบุคลากร จำนวน  27,472,260.00 บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน 16,053,952.00 บาท 
งบลงทุน จำนวน 9,626,588.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน 3,558,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 25,000.00  บาท 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ จำนวน 80,310,000.00 บาท 
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 



๖ 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 15,553,160 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 2,818,360 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา จำนวน 16,228,232 บาท 
แผนงานสาธารณสุข จำนวน  2,497,500 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 942,340 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน  5,059,000 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 40,000 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 535,000 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 12,476,888 บาท 
แผนงานการเกษตร จำนวน 375,320 บาท 
แผนงานการพาณิชย์ จำนวน  210,000 บาท 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง จำนวน 23,574,200 บาท  
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 80,310,000 บาท 
จึงขอเสนอ ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖6 ให้สภาฯ ได้พิจารณาส่วนรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ 
สมาชิกไปแล้ว ขอบคุณมากครับ  

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกที่ได้เสนอต่อสภาฯ ต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง  
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ว่าจะรับหลักการแห่ง ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 หรือไม ่

 

มติที่ประชุม รับหลักการ 12 ท่าน 
       

ประธานสภาฯ ขอบคุณ เพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  ที่ ให้ความร่วมมือและเล็ งเห็นถึ ง
ความส ำคัญ ในการรั บ ร่ า ง เท ศบั ญ ญั ติ ในค รั้ งนี้  แล ะตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติ  ร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่ ๒ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
นั้น ซึ่งตอนนี้ก็ได้เสร็จสิ้นวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการไปแล้ว ส่วนวาระที่ ๒ ขั้น
แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะต้องเลือก
คณ ะกรรมการแปรญั ตติ ก่ อน  ตามข้อ  ๑๐๓ (๑ ) และข้อ  ๑๐๕ (๓ ) 
คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และสภาจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ฉะนั้น



๗ 
 

ขั้นตอนแรกขอให้สภาได้กำหนดว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ขอให้
เพ่ือนสมาชิกได้เสนอด้วยครับ 

 

นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอให้ 
     สท.เขต ๑    มี ๕ คน ครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประชุม 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 ท่าน 
 

ประธานสภา ต่อไปขอเชิญเพ่ือนสมาชิกได้เสนอชื่อ จำนวน ๕ คน พร้อมผู้รับรอง 
 

นายธีระพล   อังคณานนท์ ขอเสนอ นายสุรพงค์  ฉายากุล 
         สท.เขต 1 ผู้รับรอง นายสุรภาพ  พิชัยฤกษ์ 
                                                    นายมีสุข  หวังวิวัฒนา 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ที่ได้เสนอ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อ่ืนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี นายสุรพงค ์ ฉายากุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ ต่อไป
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ 

 

นายมาโนช  เสือทอง ขอเสนอ นายชำนาญ  ขนอม 
      สท.เขต 2 ผู้รับรอง นายณัทธร  ก๋งหวั่น 
   นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ที่ได้เสนอ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ อ่ืนอีกหรือไม่  
ถ้าไม่มี นายชำนาญ  ขนอม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ ต่อไป
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ 

 

นายสุรพงค์  ฉายากุล ขอเสนอ นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 
    สท.เขต 1 ผู้รับรอง นายธีระพล  อังคณานนท์ 
   นายสุรภาพ  พิชัยฤกษ์ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ที่ได้เสนอ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ อ่ืนอีกหรือไม่  
ถ้าไม่มี นายสุทัศน์  ทองจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ ครับ 

 

นายวัชระ  วิชัย ขอเสนอ นายธีระพล  อังคณานนท์ 
  สท.เขต 2 ผู้รับรอง นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
                                                    นายสุรพงค์  ฉายากุล 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ที่ได้เสนอ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ อ่ืนอีกหรือไม่  
ถ้าไม่มี นายธีระพล  อังคณานนท์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ครับ 
ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ ครับ 

 
 



๘ 
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา ขอเสนอ นายณัทธร  ก๋งหวั่น 
      สท.เขต 1 ผู้รับรอง นายมาโนช  เสือทอง 
  นายสุรพงค์  ฉายากุล 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ที่ได้เสนอ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ อ่ืนอีกหรือไม่  
ถ้าไม่มี นายณัทธร  ก๋งหวั่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ครับ เมื่อได้ 

 คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอ
ระยะเวลาให้เหมาะสมด้วยครับ ขอเชิญครับ 

 

นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอวันที่ ๑6       
       สท.เขต 1  สิงหาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖5 ในเวลา 08.30 น. – 16.30 

น. ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้เสนอ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑2 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ เป็นวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖5  
ถึงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖5 ในเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  เมื่อสภาได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไว้แล้ว สมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติให้ทำเป็นหนังสือ
ถึงประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับ ต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเม่ือใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้เสนอญัตต ิและผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ก่อนกำหนดเวลานัดประชุม ต่อไปขอให้สมาชิกได้เสนอระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ จึงขอให้เพ่ือน
สมาชิกได้เสนอด้วยครับ 

 

นายธีระพล  อังคณานนท์ เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอวันที่ 22 สิงหาคม  
       สท.เขต 1  ๒๕๖5 เวลา 08.3๐ น. – 16.30 น. และวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖5 

เวลา 08.30  น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑2 ท่าน 
 



๙ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วันนี้การพิจารณา 
ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 ก็ได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว คือในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ แต่จะพิจารณาเป็นสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ ส่วนวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขั้นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ จะประชุมเมื่อใดจะส่งหนังสือแจ้งให้ทราบครับ ฉะนั้นก่อนเข้าสู่
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือข้าม
วาระการประชุม ข้อ ๕.๑.๒ และข้อ  ๕.๑.๓ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ข้าม 
ข้อ ๕.๑.๒ และข้อ  ๕.๑.๓ โปรดยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 12 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาครับ 

 

นายไมตรี  พรหมพิชิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
    นายกเทศมนตรี ด้วยทางอำเภอได้สั่งการด้วยวาจาให้ทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ซ่อมแซม 

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เนื่องจากซุ้มฯ มีสภาพชำรุดไม่
เหมาะสมกับพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ทางเทศบาลฯ 
ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีสภาพเก่าและ
ชำรุดให้เป็นของใหม่เพ่ือให้สามารถใช้ไปพลางก่อน ซึ่งได้มอบหมายให้สำนัก
ปลัดเทศบาลดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพของซุ้มฯ ดังกล่าว และได้มี
หนังสือ ที่ นศ 1318/ว 243 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 แจ้งข้อสั้งการ
กระทรวงมหาดไทย และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0814/ว 2635 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของทาง
ราชการ และความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันปรากฏสภาพ
ภูมิอากาศ ฝนฟ้าคะนองและมีลมกรรโชกแรงในหลายพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการและความปลอดภัยของประชาชน จึง
ขอเสนอสภาฯ พิจารณารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต่อไป 
ขอบคณุครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ 
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม  
        สท.เขต 1  อยากถามว่าการรื้อถอน รื้อเฉพาะภาพหรือโครงสร้างทั้งหมดครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้ชี้แจงด้วยครับ 
 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขอ  
       หน.สำนักปลัดฯ  นำเรียนว่าจากโครงสร้าง สมัย อบต.ขนอมเดิม มีชื่อว่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่ง
พระองค์ได้สวรรคตไปแล้ว และรัฐบาลมีนโยบายให้จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติขึ้นทั่วประเทศจังหวัดละ 1 แห่ง ให้ดำเนินการตั้งบนถนนสายหลักทาง
หลวงแผ่นดิน โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสร้างขึ้นที่ตำบลปากพูน 



๑๐ 
 

อำเภอเมือง เท่ากับว่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเป็นโมฆะแล้ว ต้อง
ดำเนินการรื้อถอน เนื่องจากไม่ได้รับพระราชทานอนุญาตให้ดำเนินการต่อ 
และเนื่องจากตามทะเบียนครุภัณฑ์ซุ้มเป็นของกองช่าง สำนักปลัดไม่มีอำนาจ
รื้อถอน จึงได้ทำบันทึกถึงกองช่างเพ่ือให้ดำเนินการรื้อถอนรูปพระบรมฉายา
ลักษณ์ออกท้ังหมด เพราะผิดกฎหมาย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างขอเชิญครับ 
 

นายอดิศร  อยู่สนอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
     วิศวกรโยธา  สำหรับการรื้อถอนผมอยากจะปรึกษากับสภาฯ ว่าถ้าเรารื้อเฉพาะรูปพระบรม

ฉายาลักษณ์ออก ส่วนตัวซุ้มนั้นเนื่องจากพ้ืนที่เราอยู่ใกล้ทะเล และเนื่องด้วย
สภาพอากาศฝนตกแดดออก เหล็กโครงสร้างก็ก่อสร้างมานานหลายปีแล้วผม
ไม่มั่นใจว่าจะยังคงแข็งแรงอยู่หรือไม่ และถ้าจะเก็บโครงสร้างไว้ใช้ประโยชน์
ต่อก็ต้องมาดูว่าโครงสร้างรับน้ำหนักไหวหรือไม่  และถ้าจะรื้อถอนใช้
งบประมาณจากงบไหนอย่างไร ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมบ้างขอเชิญครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน สำหรับการ  
   นายกเทศมนตรี รื้อถอนอย่างที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงไปแล้วว่ารื้อถอนเฉพาะพระบรม

ฉายาลักษณ์ออกก่อน ส่วนโครงสร้างผมเองก็อยากให้รื้อออกเพราะว่าก่อสร้าง
มานานแล้ว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับผมการรื้อโครงสร้างไม่ยาก แต่ที่
ยากคือตรงฐานเพราะมีการตอกเสาเข็ม ถ้าเรารื้อตอหม้อต้องหารือกับแขวง
การทาง เพราะถ้ารื้อจะทำให้กระทบไหล่ทางหรือไม่อย่างไร ก็ขอฝากทาง
วิศวกรดูเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน การรื้อ  
        สท.เขต 1  โครงสร้างผมว่าโครงสร้างรื้อง่าย แต่ผมว่าพ้ืนที่เราเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวอยากให้

มีป้ายบอก ถ้าเรารื้อออกเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาก็ไม่มีป้ายบอก ขอแจ้งแค่นี้ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมว่าการรื้อ  
        สท.เขต 1  ถอนควรให้ประธานปรึกษากับสมาชิกว่าจะทำอย่างไรเป็นทางออกท่ีดีที่สุด จะ

รื้อออกทั้งหมดก็ได้ หรืออย่างที่ท่านมีสุข ได้แจ้งว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยว จะ
ไว้ติดป้ายก็ได้ ผมอยากให้ปรึกษาคุยกันก่อนครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขอ  
       หน.สำนักปลัดฯ  นำเรียนว่า สิ่งที่สำนักปลัดเสนอคือรื้อเฉพาะส่วนที่เกี่ ยวข้องกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ออกทั้งหมดเพราะตั้งไว้ก็ผิดกฎหมาย โดยใช้งบจ้างเหมา



๑๑ 
 

บริการให้ทางกองช่างใช้งบจ้างเหมาบริการดำเนินการได้เลย ส่วนโครงสร้างให้
ทางวิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบดูว่าจะทำอย่างไรต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมอยาก  
       สท.เขต 1  ทราบว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะรื้อๆ ออกทั้งหมดเลย

หรือไม่ครับ หรือเฉพาะรูปอย่างเดียว 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
        หน.สำนักปลัดฯ  จากที่ ท่ านสมาชิ ก ได้ ส อบ ถามรื้ อ ถอนส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น

พระมหากษัตริย์ทั้งหมดครับ เหลือแค่โครงสร้างซุ้มอย่างเดียว 
 

ประธานสภา เป็นอันว่าจะรื้อถอนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ออก
ทั้งหมด ส่วนโครงสร้างซุ้มให้ทางกองช่างไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะ
ดำเนินการอย่างไร มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 12 ท่าน 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  ญัตติอื่น ๆ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดหรือแจ้งเรื่องใดบ้างขอเชิญครับ 
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมอยาก  
      สท.เขต 1    สอบถามปัญหาขยะและหญ้าบริเวณถนนอัครวิถี ขยะเพ่นพ่านบนถนนและ
    หญ้ารก เนื่องจากขนอมเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากให้ทางเจ้าหน้าที่หรือ 
    ผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยครับ และอีกเรื่องคือเรื่องปลากะตักส่งกลิ่นเหม็น ไม่
    ทราบเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบหรือไม่ เพราะมีกลิ่นตลอด ขอฝากด้วย
    ขอบคุณมากครับ 
  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงด้วยครับ 
 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
หน.สำนักปลัดฯ   จากที่ท่านสมาชิกได้แจ้ง เรื่องขยะเนื่องจากเราไม่ได้ทำโครงการ Big  
    Cleaning Day มาเป็นเวลานานพอสมควร เร็วๆ นี้ก็จะมีสายโลมาที่จะ
    ดำเนินการ สำหรับถนนอัครวิถีท่ีผ่านมาในการกำจัดวัชพืชก็มีเจ้าหน้าที่
    รับผิดชอบคือนายวิรัตน์ วงศ์วรชาติ ตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ถนนสายหลังอำเภอ 
    และมีเจ้าหน้าที่อีก 2 คน เกษียนไป 1 คน ทำให้กำลังคนไม่เพียงพอ สำหรับ
    ขยะ ทางเทศบาลเรามีถังขยะแบบครัวเรือนใครต้องการก็ให้มาเขียนคำขอที่
    เทศบาล ในส่วนของถนนอัครวิถีขยะก็มาจากนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ 
    ผมรับปากว่าจะจัดโครงการ Big Cleaning Day ต่อไปครับ และสำหรับเรื่อง
    ปลากะตัก ตอนนี้อยู่ในขั้นแก้คำสั่งทางปกครองของท่านนายกว่าให้ดำเนินการ
    แก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ คำสั่งท่านนายกมีอำนาจ 30 วัน ถ้าไม่ดำเนินการก็เป็น
    อำนาจของท่านนายกสั่งปิดหรือสั่งพักใบอนุญาต เทศบาลได้ไปตรวจซึ่งมีท่าน



๑๒ 
 

    ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ร่วมด้วยซึ่งมีการตรวจทุกแผง บางแผงก็ให้ความร่วมมือ
    ด้วยดี แผงที่ไม่ให้ความร่วมมือก็ออกคำสั่งทางปกครอง แต่ก่อนออกคำสั่งก็
    ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน ไม่อย่างนั้นอาจถูกฟ้องกลับได้ และท่ีท่านสมาชิก
    แจ้งพอจะรู้หรือไม่ครับว่าแผงไหน หลังเลิกประชุมผมขอเชิญท่านมีสุข 
    หวังวิวัฒนา ออกไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจงให้ทราบ มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
    พูดคุยอีกบ้างขอเชิญครับ 
  

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน คือที่ผมไป  
         สท.เขต 1   เห็นกับตาตัวเองคือคูระบายน้ำหลังอำเภอ น้ำไหลผ่านชุมชนทำให้มีกลิ่น แผง
    ที่มีปัญหาอยู่ในซอยนางนพ – นายวารี ที่อยากให้ตรวจสอบก็ตรงนี้ครับ 
    ขอบคุณครับ 
  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดหรือแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นางจันทิรา พูนนวล  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
     ผอ.กองคลัง    ขอแจ้งการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565  ซึ่งได้ตั้ง
    ประมาณการไว้จำนวน  71,295,000. บาท รับจรงิจำนวน   
    68,108,039.66 บาท  จ่ายจริง  จำนวน  48,685,135.96 บาท  ยังมี
    โครงการบางส่วนกำลังดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการได้ทุกโครงการ  

และมีเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีที่ยังไม่ได้กันเงินไว้ใช้ตามระเบียบ   ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 จำนวน  44,783,941.31 บาท 
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  จำนวน  
27,580,229.59 บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบในกรณีที่
จำเป็น 
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565  จำนวนเงินฝาก
ธนาคาร  เป็นเงิน  108,791,312.87 บาท 
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ดังนี้ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขนอม 
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8131134431          
จำนวน  60,273,023.73   บาท 
ประเภทประจำ  บัญชีเลชที่ 8132031288              
จำนวน 16,729,742.78   บาท 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขนอม 
ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 020064843234      
จำนวน       568,014.58  บาท 
ประเภทประจำ       บัญชีเลขที่  9904204134        
จำนวน   13,376,737.47  บาท 
  
 
 



๑๓ 
 

ธนาคารออมสิน  สาขาขนอม 
ประเภทประจำ      บัญชีเลขที่  300006351609     
จำนวน     17,843,794.31  บาท ขอแจ้งให้ทราบ ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   ผมขอถามว่าที่ท่านผอ.กองคลัง แจ้งว่ามีงบร้อยกว่าล้านบาท ไม่ทราบตัวเลข
จริงๆ ที่เราสามารถใช้ได้เท่าไหร่ครับ อยากให้อธิบายตรงนี้ด้วยครับ 

 

นางจันทิรา พูนนวล  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ผอ.กองคลัง                       สำหรับเงินในบัญชีธนาคารจำนวน   108,791,312.87 บาท  เงินดังกล่าว
    รวมเงินทุกประเภทที่เทศบาลได้รับมา เป็นเงินสะสม จำนวน    
    44,783,941.31 บาท เป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน    
    27,580,229.59 บาท เป็นเงินรายได้จัดเก็บเอง เงินจัดสรร  เงินอุดหนุน
    จากรัฐบาล เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม เงินหลักประกันสัญญา   
    เงินรับฝากอ่ืน ๆ จำนวน 36,427,141.97  บาท  ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้
    ตามโครงการต่างๆ ตามเทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ 2565 และตาม
    โครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม และหลักประกันสัญญาต้องคืนกลับ
    ให้แก่ผู้รับจ้าง ขอบคุณคะ 

  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
  

    ปิดประชุมเวลา    10.40   น. 
 

(ลงชื่อ)      ธวัชชัย  ไชยเทพ       เลขานุการสภาฯ  
                                                         (นายธวัชชัย  ไชยเทพ) 
                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)     ธีระพล  อังคณานน์  
        (นายธีระพล  อังคณานนท์)   
 

(ลงชื่อ)  บดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
        (นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์)    
 

(ลงชื่อ)     มาโนช  เสือทอง 
          (นายมาโนช  เสือทอง)    
 

(ลงชื่อ)        ผุสดี  รอดทัพ 
           (นางสาวผุสดี  รอดทัพ)  
  

 (ลงชื่อ)    สุทัศน์  ทองจันทร์                                                                        

              (นายสุทัศน์  ทองจันทร์) 
 

(ลงชื่อ)        มีสุข  หวังวิวัฒนา 
         (นายมีสุข  หวังวิวัฒนา) 



๑๔ 
 

   (ลงชื่อ)      รัฐพงศ์  ไกรวงศ ์   ประธานสภาฯ 
             (นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์) 

      ผูล้งนามรับรอง 

  
 
 
 
 

 


